



ประเทศไทย ปลอดบุหรี่ TOBACCO FREE THAILAND



แนวคิดไปข้างหน้าประเทศไทย

บุหรี่มวนทำลายถึงการไม่สูบบุหรี่
โลกสีน้ำเงิน (BLUE PLANET)
ต้องการอากาศชั้นบริสุทธิ์
เพื่อชีวิตที่ยืนยาว (สีแดง)
ประเทศของเรา คือ ประเทศที่มี
ธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ดี (สีเขียว)
เพื่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนชาวไทย
นอกจากนี้
ควรจะปราศจากแผ่นดินปนเปื้อนของพิษนี้



กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบ
สำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มี การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของ สถานที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน 2545



การรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่ ของ ทางสุธาธิบดี เกษราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ขัญณะที่จำนวนการสูบบุหรี่ของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น จาก ๓๐.๒ ล้านคน ในปี 25๓2 เป็น ๓๐.๘ ล้าน ในปี 25๓๔ นั้น นางสุธาธิบดี เกษราพันธุ์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในเรื่อง การต่อต้านการบริโภคยาสูบอย่างเด่นชัด กล่าวคือ เป็นผู้ผลักดันให้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2545 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ เป็นผู้นำที่เข้มแข็งในการปกป้องกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในการจัดทำกรอบอนุสัญญาว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการบริโภคยาสูบ (FCTC) ตลอดจนผลักดันให้มีการจัดทำ "ภาพคำเตือน" ที่เกี่ยวข้องกับกรสูบบุหรี่ที่ฝังลงบนซองบุหรี่ และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการกระตุ้มให้เกิดกระแสสังคมในการจัดพื้นที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น



พ.ม. วัยฉาน ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปริบรีบรีชอบบริบในทางการแพทย์ว่า ควันบุหรี่เป็นมลพิษ แต่สุขภาพของรังผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะผู้ที่สูดควันนั้นเป็นมติดังความที่ จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่มิให้ติดควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ



พ.ม. จีรา ตฤณวุฒิพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

ปริบที่พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ได้มีผลบังคับใช้แล้วนั้น นายแพทย์จีรา ตฤณวุฒิพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค จึงได้มีเจตนาารมณ์จัดทำสัญญาลักษณะที่ห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ช่วยไล่หะ ตั้งอยู่บริเวณหน้ากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่นบุรี เพื่อให้ประชาชนทั่วป็นมาชนปลอดบุหรี่ ในฐานะที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ออกกฎหมายดังกล่าว และเป็นสิ่งเตือนใจว่าสิ่งไม่ดีในประเทศไทยได้คือบุหรี่